

## FRED NÊN TĂNG CƯỜNG KÍCH THÍCH KINH TẾ

Tổng thống Donald Trump cho biết hôm Chủ nhật rằng các hành động của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã đặt biệt danh cho tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ khoảng 30%, và nó nên bắt đầu bơm tiền vào nền kinh tế như trong thời kỳ suy thoái 2007-2009.

Trump xông cạnh mới nhất chống lại ngân hàng trung ương, được cung cấp bởi Twitter và không trích dẫn bất kỳ bằng chứng nào, đến khi người đứng đầu Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi và các quan chức quốc tế khác lo lắng rằng một Fed được chính trị hóa bởi các ứng cử viên tiềm năng của Trump sẽ làm rung chuyển hệ thống toàn cầu dựa trên đồng đô la.

Nếu Fed thực hiện đúng công việc của mình, điều đó không xảy ra, Thị trường chứng khoán sẽ tăng thêm 5000 đến 10.000 điểm và GDP sẽ tăng hơn 4% thay vì 3% ... gần như không có lạm phát, Trump nói.

Thất chặt định lượng là một kẻ giết người, đáng lẽ phải làm điều ngược lại, ông nói, đề cập đến việc rút tiền hàng tháng của Fed vào năm ngoái lên tới 50 tỷ USD trái phiếu mà nó có được trong thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Đại suy thoái kinh tế năm 1930.

Trump, đề nghị Fed quay trở lại nói lỏng định lượng sẽ đặt ngân hàng trung ương vào vị trí thêm kích thích tiền tệ và mở rộng sự hiện diện của nó trên thị trường nợ trong một nền kinh tế tăng trưởng vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp thấp trong lịch sử.

Không ai ở Fed, bao gồm ba người được bổ nhiệm Trump trong hội đồng thống đốc và chủ tịch được lựa chọn cẩn thận của ông Trump, Jerome Powell, đã đề nghị Mỹ cần loại trợ giúp của ngân hàng trung ương được đưa ra khi nền kinh tế rơi vào một thập kỷ trước, theo vài phút gần đây Các cuộc họp của Fed.

Fed đã quyết định tạm dừng việc rút khỏi nắm giữ an ninh kể từ tháng 9 sau khi kết luận rằng quy mô nắm giữ tài sản của mình, có khả năng khoảng 3,5 nghìn tỷ USD vào thời điểm đó, sẽ được các ngân hàng thương mại yêu cầu giữ dự trữ ngân hàng trung ương, nhu cầu tiền mặt công cộng và các mục đích sử dụng khác mà tài sản của nó được đưa vào.

Fed đã tăng lãi suất bốn lần trong năm 2018, nhưng cũng khiến quá trình đó bị trì hoãn, khiến lãi suất chính sách mục tiêu ở mức từ 2,25% đến 2,5%, vẫn dưới mức trung bình lịch sử.

Trump đã tức giận vào mùa thu năm ngoái khi một loạt rủi ro kinh tế, mà các nhà phân tích cho rằng bao gồm tăng trưởng chậm lại ở nước ngoài, chính sách thương mại của Trump, và sai lầm truyền thông của Powell, đã góp phần làm giảm hơn 20% mức trung bình công nghiệp của Dow Jones từ tháng 10 đến tháng 12.

Sự mất mát đó đã bị xóa gần như hoàn toàn khi Fed thay đổi bánh răng, và chỉ số Dow hiện chỉ thấp hơn khoảng 1,5% so với kỷ lục mà nó thiết lập vào ngày 3 tháng Mười.

Trump vẫn chưa hài lòng với Powell, và cho biết ông muốn nêu tên hai đồng minh chính trị, nhà bình luận kinh tế Stephen Moore và doanh nhân Herman Cain, để lấp đầy hai ghế trống trong hội đồng thống đốc Fed.